

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH YÊN BÁI
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT
VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày tháng 6 năm 2023

Số: /TTBVTV-NV

V/v đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh
doanh của người dân và doanh nghiệp

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện công văn số 996/SNN-KHTC ngày 02/6/2023 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật: Về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 400 cơ sở, hộ cá nhân kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp; 444 cơ sở, hộ cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; 474 cơ sở, hộ cá nhân kinh doanh phân bón; 09 cơ sở sản xuất phân bón. Các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đã hướng dẫn, thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán. Có 11 cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (rau, chè, cây ăn quả, nấm) với diện tích 18,6 ha. Có 19 cơ sở được cấp mã số vùng trồng (chè, cây ăn quả, rau, đào riêng) với diện tích 329 ha.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp như sau: Bãi bỏ yêu cầu *giấy xác nhận đủ sức khoẻ* trong thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính gồm: Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Cấp mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa.

Cơ sở thực tiễn: Hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp gồm nhiều thành viên tham gia sản xuất nên chi phí cho giấy khám sức khoẻ rất tốn kém trong khi tiềm lực về kinh tế còn hạn chế, khó khăn; Ngoài ra: Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ thường có thời hạn trong 6 tháng nhưng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn là 3 năm và giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật là 5 năm, vì vậy không tương thích hiệu lực về thời hạn giữa giấy giấy khám sức khoẻ với các giấy chứng nhận trên.

Trên đây là đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Phòng Kế hoạch tài chính sở;
- Đ/c Chi cục trưởng;
- Lưu: VT, NV

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Phạm Đình Vinh

